



ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา พร้อมรับผิดชอบ เมื่อเกิดความผิดพลาด พร้อมกับน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยจะดำเนินการดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการให้ เปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินการกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

๒. ด้านความพร้อมรับผิด : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด พร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร : ส่งเสริมให้มีคุณธรรม สร้างทัศนคติที่ดีและวัฒนธรรมสุจริต ในองค์กร และไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงาน : ส่งเสริมให้มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม และยึดหลักความคุ้มค่าเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสมบัติ ชุตติมานุกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลพุทธโสธร ไม่ทนต่อการทุจริต”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้าพเจ้า แพทย์หญิงสมบัติ ชุตินานกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากร โรงพยาบาลพุทธโสธร ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยม ในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

และขอถวายสัตยาจาวา จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชา ผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราช ปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสมบัติ ชุตินานกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตต่อต้านทุจริต
“โรงพยาบาลพุทธโสธร ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

